

กายภาพบำบัดไทยกับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community-AC)



คำถาม ประเทศใดที่อยู่ในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community = AC)

คำตอบ ไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบรูไน



คำถาม ผู้จัดทำงานและนายจ้างควรระมัดระวังอะไร

คำตอบ ข้อมูลการจ้างบุคลากรด้านสุขภาพที่ยังมีข้อผูกพันตามสัญญาว่าจ้างที่ขอบรรณในประเทศต้นทางซึ่งบุคลากรด้านสุขภาพ ต้องเปิดเผยและยอมบอกถึงพันธะสัญญาของการจ้างงานที่ตนเองถืออยู่ด้วย ตลอดจนข้อมูลคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่องค์การวิชาชีพในประเทศกำหนดไว้



คำถาม ประเทศสมาชิกควรดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออะไร

คำตอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้จัดทำงานและนายจ้างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย บุคลากรด้านสุขภาพผู้ย้ายถิ่นได้รับการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิและผลประโยชน์เช่นเดียวกับคนของประเทศปลายทางนั้น ๆ ตามคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ จำนวนปีของประสบการณ์การทำงานและระดับความรับผิดชอบของงานวิชาชีพ

คำถาม ประเทศสมาชิก ต้องมีมาตรการทางการปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพความรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่บุคลากรด้านสุขภาพผู้ย้ายถิ่น โดยยึดแนวปฏิบัติที่เท่าเทียมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ บุคลากรผู้ย้ายถิ่น ควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและได้รับการปฐมนิเทศก่อนทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล ภายใต้ระบบสุขภาพของประเทศปลายทาง



คำถาม ผู้จัดทำงานและนายจ้าง ควรทราบอะไร

คำตอบ ควรทราบและเข้าใจว่า ประมวลผลหลักปฏิบัติที่ให้นำไปใช้กับผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าทำงานทุกคนอย่าง เท่าเทียมกัน ทั้งการทำงานแบบชั่วคราวและประจำ ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย



คำถาม นักกายภาพบำบัดไทย ควรรู้และเตรียมพร้อมเริ่มต้นอย่างไร

คำตอบ ความรู้และความเข้าใจในสิทธิและข้อกำหนดในการอนุญาตบุคลากรด้านสุขภาพให้ทำงานในต่างประเทศได้ ตามประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศสมัยที่ 63 (พฤษภาคม 2553)



คำถาม บุคลากรควรทำอย่างไร

คำตอบ บุคลากรด้านสุขภาพ องค์การวิชาชีพ สภาวิชาชีพ และผู้จัดทำงาน ควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับและผู้มีอำนาจ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยยึดเอาประโยชน์ของผู้รับบริการทางระบบสุขภาพและสังคมทั่วไปเป็นที่ตั้ง



คำถาม ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ควรยอมรับอะไร

คำตอบ การสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรมนั้น ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสุขภาพ สามารถประเมินเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของตำแหน่งงานของตน โดยการให้ข้อมูลนั้น จะต้องให้บุคลากรด้านสุขภาพมีเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจด้วย

คำถาม ประเทศสมาชิกควรดำเนินการให้มั่นใจต่อบุคลากรผู้ย้ายถิ่นอย่างไร

คำตอบ ให้เชื่อมั่นว่า บุคลากรด้านสุขภาพผู้ย้ายถิ่น จะมีสิทธิและมีหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้ง มีสถานภาพการทำงานเช่นเดียวกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศปลายทาง ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

